

Bồi đắp lý tưởng từ ngày hội tòng quân

(qndn.vn) Ngày 23/2, đông đảo quân chủng nhân dân, nhất là thanh niên địa phương tụ hội về sân vận động xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hòa mình vào chương trình "Hội xuân tiễn bạn tòng quân" năm 2018 do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình "Hội xuân tiễn bạn tòng quân" là một trong nhiều hoạt động được tổ chức như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt thành cống hiến cho những thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, Chương trình "Hội xuân tiễn bạn tòng quân" trở thành ngày hội của nhân dân trên từng địa phương. Cùng với các hoạt động, như: Lửa trại, thi đấu trò chơi dân gian; triển lãm tranh, ảnh; thi tìm hiểu lịch sử, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện truyền thống, phổ biến pháp luật, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm nhà truyền thống, khu căn cứ cách mạng, di tích lịch sử... Các hoạt động đó góp phần giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ



Ảnh: THIÊN AN

vang của Đảng, dân tộc, quân đội và địa phương; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm vinh dự, tự hào và ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tham gia

ngày hội tòng quân, mỗi người như quên đi tâm lý chuẩn bị xa nhà, xa quê hương, thay vào đó là niềm hạnh phúc, tự hào khi được góp một phần công sức tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Người thân của thanh niên nhập ngũ và cán bộ, nhân dân địa phương thể hiện sự tự hào khi chứng kiến con em của quê hương với tinh thần và khí

thế cách mạng tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước...

Mang ý nghĩa to lớn, năm nay, hội trại tòng quân được tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương trong cả nước, với cách làm sáng tạo và đổi mới so với những năm trước đây. Cơ quan quân sự các cấp chú

động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kế hoạch, nội dung cụ thể; tổ chức tuyên truyền giáo dục, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò của hội trại; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để hội trại ngày càng phong phú về hình thức, sâu sắc và luôn mới về nội dung. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã coi trọng, tập trung lãnh đạo, xác định việc tổ chức ngày hội tòng quân là một trong những ngày hội quan trọng của địa phương trong mùa lễ hội sau tết Nguyên đán. Cấp ủy, chính quyền nhiều nơi huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Đặc biệt, công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho thanh niên trước khi nhập ngũ được quan tâm bài bản hơn, nhằm tạo nhiều lợi ích thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần cho thanh niên (cả trước nhập ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương).

Ngày hội tòng quân năm 2018 chỉ diễn ra một ngày ở mỗi địa phương, nhưng với các hoạt động phong phú, ý nghĩa thiết thực, chắc chắn sẽ góp phần bồi đắp lý tưởng, xây dựng bản lĩnh và niềm phấn khởi, tự hào, nung nấu ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của quê hương, đất nước và gia đình cho những quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau.

HƠN 500 ẨM PHẨM...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với các gian trưng bày, trong khuôn khổ hội báo xuân còn diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm tuyên truyền, quảng bá về bản sắc văn hóa vùng đất cội nguồn như hội thi tìm hiểu về lịch sử cội nguồn dân tộc Việt Nam và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, chương trình nghệ thuật trình diễn hát xoan...

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, các doanh nghiệp hội viên nói riêng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chúc các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2018; đồng thời, khẳng định Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ luôn là ngôi nhà chung tham mưu, đề xuất với tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chúc tết và làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn trong thời gian tới các địa phương tiếp tục tạo điều kiện môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Ngoài ra, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ các cơ quan chức năng của địa phương để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư và hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho huyện, cho tỉnh.

FPT lựa chọn P.A Việt Nam chuyên giao khách hàng tên miền

Như Báo điện tử VietnamPlus đã thông tin, sắp tới, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viễn thông quốc tế FPT (FTI, thuộc FPT Telecom) ngừng cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền ".vn".

Thông tin từ FTI cho hay, doanh nghiệp này đã chọn nhà đăng ký mới để chuyển giao hoạt động quản trị và duy trì tên miền cho khách hàng là Công ty trách nhiệm hữu hạn P.A Việt Nam.

Số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho hay, tính đến cuối tháng 10/2017, số tên miền ".vn" do FPT quản trị và vận hành là 51.862 tên miền (đứng thứ ba về số lượng). Trong khi đó, P.A Việt Nam dẫn đầu với 116.113 tên miền. Như vậy, với việc tiếp nhận hàng chục ngàn khách hàng của FPT, Công ty P.A Việt Nam sẽ cũng cố vững chắc ngôi vị số 1 về số lượng khách hàng tên miền ".vn" ở Việt Nam.

Lộ trình chuyển đổi được đưa ra là từ nay tới 20/3, FTI sẽ liên hệ với khách hàng để tiến hành xác nhận việc chuyển sang nhà đăng ký mới bằng cách gửi email và gọi điện theo thông tin khách hàng đăng ký trong hồ sơ quản trị tên miền. Việc thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký sẽ diễn ra sau 3 ngày kể từ khi nhận được email thông báo.

Phía FTI cho biết hoạt động chuyển đổi tên miền ".vn" không phát sinh chi phí đối với người dùng. Đối với tên miền quốc tế, quy trình chuyển đổi được thực hiện tương tự như đối với tên miền ".vn".

Với trường hợp người dùng hàng lựa chọn nhà đăng ký khác không phải là P.A Việt Nam, có thể liên hệ với FTI để được hướng dẫn về thủ tục chuyển đổi.

Trong khi đó, VNNIC cũng đã có thông báo về lộ trình chấm dứt hợp đồng Nhà đăng ký tên miền với FTI. Một trong những điểm đáng chú ý là sau ngày 21/3, nếu còn các tên miền trong tài khoản quản lý của FTI, VNNIC sẽ chủ động điều chuyển các tên miền này sang một nhà đăng ký khác để hoàn tất, chính thức đóng tài khoản nhà đăng ký của FTI.

Barcelona sẵn sàng cho triển lãm di động toàn cầu 2018



Mọi công tác chuẩn bị cho triển lãm di động toàn cầu (WMC) 2018 tại Barcelona đã được triển khai, trong khi các công ty công nghệ di động hàng đầu thế giới cũng đã sẵn sàng giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới tại triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 26/2.

Cùng với công nghệ 5G, internet vạn vật và thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chủ đề công nghệ quen thuộc nhất tại triển lãm công nghệ hàng năm lớn nhất châu Âu này.

Các nhà khai thác viễn thông hiện đang coi trí tuệ nhân tạo như một lĩnh vực công nghệ tiềm năng để bù đắp cho khoản doanh thu dịch vụ di động không tăng do sự suy giảm tăng trưởng khách hàng.

Triển lãm di động toàn cầu là 1 trong 3 sự kiện công nghệ lớn nhất hàng năm tại châu Âu. Sự kiện lần này sẽ diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 1/3.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hứa hẹn sẽ làm mới "nền tảng" kỹ thuật số, đồng thời sẽ ra mắt các siêu phẩm công nghệ mới tại sự kiện lần này.

(theo vietnamplus.vn)

NGÀY VÍA THẦN TÀI Người dân nhộn nhịp mua vàng cầu may

Với quan niệm mua vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ mang lại nhiều may mắn cho bản thân và gia đình cả năm. Chính vì thế, những năm gần đây, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều người dân lại nhộn nhịp đi mua vàng.

Có mặt tại một số cửa hàng vàng thuộc khu vực trung tâm thành phố Thái Bình, chúng tôi thấy lượng người đến mua vàng khá đông và nhộn nhịp. Chị Hoàng Thị Hương (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Đây là năm thứ ba tôi đi mua vàng vào ngày này để lấy may. Ngoài một chút quan niệm có tính duy tâm thì tôi cho rằng nhân ngày này dành ra một ít tiền để mua vàng tiết kiệm cũng tốt. Có thể trong ngày này giá vàng sẽ cao hơn nhưng cũng không thua thiệt là mấy bởi số lượng tôi mua không nhiều. Cũng có chung tâm lý mua vàng để lấy may, ông Đặng Đình Chương (xã Đông Hà, huyện Đông Hưng) đã không quên ngại đường xa xa xôi, thời tiết mưa rét lên tận thành phố Thái Bình để mua vàng. Còn đối với bà Phạm Thị Lan (chủ hộ kinh doanh ở chợ Bò, thành phố Thái Bình) thì cứ đến ngày vía Thần Tài bà lại đi mua vàng với mong muốn sẽ được sung túc, may mắn cả năm và bà sẽ không bán hay cho vay vàng được mua trong ngày này mà sẽ để làm của để dành.

Để phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân trong ngày vía Thần Tài, hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa



bàn tỉnh đều chuẩn bị một số lượng lớn với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú. Trong ngày vía Thần Tài năm nay, giá vàng cơ bản ổn định so với thời điểm trước tết Nguyên đán Mậu Tuất, ở mức khoảng 3.650.000 đồng/chỉ (mua vào) và từ 3.700.000 - 3.750.000 đồng/chỉ (bán ra). Theo ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mão Thiệt

(đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình): Từ nhiều tháng nay Công ty đã lên kế hoạch sản xuất để bảo đảm đầy đủ số lượng và chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường trong ngày vía Thần Tài. Loại sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất trong ngày này đó là miếng thần tài, nhẫn kim tiền, nhẫn tròn và vàng trang sức cao cấp. Ngay từ 6 giờ sáng Công ty đã mở cửa bán

hàng để phục vụ nhân dân và sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ (mở cửa sớm hơn so với ngày thường 30 phút và đóng cửa muộn hơn so với ngày thường 4 tiếng). Còn đối với Chi nhánh vàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, mặc dù không phải là ngày giao dịch nhưng vẫn mở cửa để phục vụ nhân dân. Ông Phạm Văn Thắc, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Năm bắt



Lượng khách hàng đến mua vàng tăng nhiều so với ngày thường.



Giao dịch tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mão Thiệt.

Ảnh: THÀNH TÂM